

HỌC SINH CHU MINH KHÁNH

TÂM GƯƠNG TIÊU BIỂU CHI ĐỘI 7A6

Bác Hồ kính yêu khi phát động phong trào “Nghìn việc tốt” đã nói: ***“Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả đất nước ta là một rừng hoa đẹp”***. Cho đến nay, đã có không ít tấm gương “Người tốt, việc tốt” trên cả nước. Rất nhiều trong số đó là các bạn học sinh, những chủ nhân tương lai của đất nước. Bạn Chu Minh Khánh - Học sinh lớp 7A6 - Trường THCS Lê Quý Đôn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội cũng xứng đáng là một tấm gương sáng về “Người tốt, việc tốt” để các bạn noi theo.

Minh Khánh là một cậu bé có dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, đen láy toát lên vẻ tinh anh cùng nụ cười rạng rỡ thân thiện. Minh Khánh rất hiền lành, tốt bụng, luôn nhường nhịn bạn, đặc biệt là các bạn nữ. Bạn biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến các bạn trong lớp nhưng cũng rất cương trực, thẳng thắn với những quyết định bạn cho là đúng.

Minh Khánh đã sớm có ý thức tự lập: tự phục vụ bản thân, tự lo sắp xếp đồ dùng cũng như thời gian học tập. Giống như rất nhiều học sinh trong lớp, Minh Khánh rất thích đọc sách, đặc biệt là những cuốn sách về tự nhiên. Những giờ nghỉ năm phút hay giờ nghỉ giải lao - giờ ra chơi, Khánh thường tranh thủ để đọc sách.

Say mê sách là vậy, nhưng không vì thế mà Minh Khánh ít tham gia các hoạt động của lớp. Ngược lại, Minh Khánh lại là người cực kì năng động. Bất kể cuộc thi nào của lớp bạn cũng tham gia đầy nhiệt tình.



Cũng chính vì sự hoạt bát, năng động của mình mà Khánh đã hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ thầy cô giao cho hay những công việc trong lớp. Vì thế, bạn đã giành được sự tin yêu cũng như lòng quý mến của các bạn và thầy cô, được bầu làm Lớp phó học tập của lớp.

Không chỉ xuất sắc trong những công việc của lớp, Minh Khánh còn là một học sinh có thành tích học tập rất tốt. Bạn học rất đều tất cả các môn, nổi trội nhất là Toán. Giờ học nào bạn cũng hăng hái giơ tay phát biểu xây dựng bài. Những lần kiểm tra miệng, bạn đều giơ tay trả lời câu hỏi của cô bởi bạn luôn chuẩn bị kỹ bài trước ở nhà. Kết quả học tập năm học vừa qua, bạn đã đạt thành tích cao nhất trong toàn khối 7.



Học giỏi như vậy nhưng Minh Khánh không kiêu căng, cho mình là hơn mọi người, mà bạn rất chan hòa với các bạn trong lớp, tích cực giúp đỡ các bạn trong học tập. Bạn luôn đem những kiến thức mình có được để giúp các bạn giải những bài tập khó, sẵn sàng giúp những bạn học còn chậm

Thật tự hào biết bao khi trường THCS Lê Quý Đôn lại có một học sinh tuyệt vời đến vậy. Minh Khánh đã để lại trong lòng thầy cô, bạn bè những ấn tượng thật khó phai. Bạn luôn được mọi người tin yêu, quý mến và luôn là tấm gương sáng để các bạn học tập và noi theo.

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN